

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện
(phục vụ cho Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc
cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020)**

Thực hiện Công văn số 20/HĐND ngày 22/7/2020 của Thường trực HĐND huyện về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện và Công văn số 23/HĐND ngày 29/9/2020 về việc chuẩn bị báo cáo để phục vụ cho Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri thường kỳ cuối năm 2020;

Theo Báo cáo số 96/BC-MTTQ-BTT ngày 05/6/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XI; UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. Về công tác xây dựng cơ bản

1. Cử tri xã Ba Bích đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư tuyến đường bê tông nông thôn từ xóm ông Nhuông, thôn Nước Đàng đến Suối Noa, thôn Đồng Tiên và tuyến đường từ thôn Đồng Tiên đến tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ

Tuyến đường từ xóm ông Nhuông đến Suối Noa, thôn Nước Đàng là tuyến đường ngõ xóm, do UBND xã Ba Bích quản lý, do đó UBND xã Ba Bích có trách nhiệm đăng ký tuyến đường này để được hỗ trợ xi măng thực hiện trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hoặc kêu gọi bằng những nguồn xã hội hóa khác. Riêng tuyến đường Đồng Tiên - Vả Nhãn là đường liên thôn cũng do UBND xã quản lý, về cơ bản đã được đầu tư mặt đường BTXM và hiện nay tuyến đường này đang được phân kỳ đầu tư hàng năm.

2. Cử tri xã Ba Tiêu kiến nghị Nhà nước đầu tư sửa chữa 02 bể nước Tổ 1 Làng Phô và Tổ 2 Làng Trui, xã Ba Tiêu

Ngày 12/8/2020, UBND huyện ban hành Báo cáo số 819/BC-UBND về việc cung cấp số người dân thiếu nước sinh hoạt trong hạn hán năm 2020 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; theo đó, đề nghị hỗ trợ kinh phí để sửa chữa công trình Nước sinh hoạt tự chảy thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu với tổng kinh phí 1.500 triệu đồng nhằm khắc phục hệ thống đường ống và các bể chứa nước phục vụ cho người dân trong thôn. Theo đó, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện khắc phục công trình theo kiến nghị của cử tri khi được UBND tỉnh bố trí kinh phí.

3. Cử tri xã Ba Xa kiến nghị nhà nước sớm đầu tư làm đường bê tông xi măng đoạn nối tiếp từ UBND xã đến cầu sông Re, xây dựng cống hộp suối Y Krá và hệ thống thoát nước hai bên đoạn đường bê tông xi măng cũ và mới

Đoạn tuyến từ cầu sông Re đến UBND xã Ba Xa thuộc tuyến đường huyện ĐH.67C; trong năm 2018-2019, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh đã bố trí nguồn kinh phí 5.000 triệu đồng để đầu tư nâng cấp mặt đường BTXM và thoát nước ngang với chiều dài tuyến khoảng 700m. Đoạn tuyến còn lại khoảng 800m, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây trở ngại cho người tham gia giao thông nhất là vào mùa mưa. UBND huyện đã có văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư hoàn thiện đoạn tuyến còn lại trong năm 2020-2021 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Ba Xa nói riêng và huyện Ba Tư nói chung.

4. Cử tri Đèo Ải và Đồng Lớn, xã Ba Trang kiến nghị Nhà nước quan tâm kéo điện thấp sáng phục vụ nhân dân

Ngày 20/6/2014, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020 và giao cho Sở Công Thương làm chủ đầu tư. Theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cấp điện xã Ba Trang, huyện Ba Tư thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020 thì tổ Đèo Ải, thôn Nước Đang, xã Ba Trang đã được thực hiện đầu tư và dự kiến đóng điện trong năm 2020. Đối với tổ Đồng Lớn, thôn Nước Đang, xã Ba Trang không thể kéo điện lưới Quốc gia vì suất đầu tư quá lớn; đối với vị trí này, UBND huyện ghi nhận đồng thời sẽ đề xuất với cấp trên xem xét đưa vào các dự án năng lượng tái tạo.

5. Cử tri xã Ba Điền đề nghị đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐT.624 - Làng Tương (đoạn vào UBND xã Ba Điền)

Tuyến đường từ ĐT.624 - Làng Tương về cơ bản đã được bê tông hóa được 2/3 tổng chiều dài tuyến. Tuy nhiên, từ những nguồn vốn khác nhau và thời gian đầu tư đã lâu (từ năm 2008-2010), nhất là đoạn tuyến từ Đường tỉnh ĐH.624 đến UBND xã Ba Điền, hiện nay đã xuống cấp và chật hẹp không đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, UBND huyện đã làm việc với Quỹ Thiện Tâm, UBND xã Ba Điền và thống nhất đưa vào danh mục để đầu tư nâng cấp đoạn tuyến trên, đầu tư mới đoạn cuối tuyến với kinh phí khoảng 2.000 triệu đồng.

II. Về đất đai, môi trường

1. Cử tri xã Ba Tiêu đề nghị xem xét di chuyển đường xả thải khu tái định cư thôn Làng Trui (vấn đề này Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đã trả lời tại buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại xã Ba Tiêu và Ba Ngạc ngày 09/6/2020)

Nước mưa và nước thải sinh hoạt của các hộ dân trong khu tái định cư đã được xử lý điều chỉnh 50% chảy ra cống qua đường QL24 tại Km57, 50% còn lại theo dọc đường bê tông chảy ra QL24 qua các cống đi ra Sông Re. Hiện nay, 02 cống thuộc QL24 (đoạn cây xăng Ba Tiêu đi xuống UBND xã Ba Tiêu) đã bị lấp

không đảm bảo thoát nước, rãnh dọc QL24 đoạn này cũng bị lấp; đồng thời các hộ dân 02 bên QL24 đoạn này cũng đổ đất nền cao hơn mặt đường QL24 (*mặt đường trở thành lòng suối*) nên dẫn đến khi nước mưa và nước thải sinh hoạt của nhân dân trong khu tái định cư chảy ra sẽ bị ứ đọng lại không có lối thoát. Để đảm bảo thoát nước, yêu cầu UBND xã Ba Tiêu kiến nghị Hạt quản lý đường bộ kiểm tra hiện trường, khôi phục lại hệ thống rãnh dọc và cống thoát nước dọc QL24 đoạn này để đảm bảo thoát nước.

2. Cử tri xã Ba Cung phản ánh: Trường Mầm non thôn Làng Giáy hiện đã chuyển về trường xã; để đảm bảo công tác quản lý, sử dụng quỹ đất đề nghị huyện kiểm tra, chỉ đạo

Điểm Trường Mầm non thôn Làng Giáy – xã Ba Cung với diện tích 793,9 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 238 ngày 22/02/2011, đã được UBND huyện báo cáo Sở Tài chính tại Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 27/02/2020 về việc rà soát, báo cáo phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi huyện quản lý; theo đó điểm Trường Mầm non thôn Làng Giáy – xã Ba Cung được kiến nghị điều chuyển về UBND xã Ba Cung tiếp tục quản lý, sử dụng, tuy nhiên đến nay Sở Tài chính chưa có phản hồi nội dung nêu trên.

III. Về bồi thường, di dời, tái định cư

1. Cử tri thôn Huy Ba, xã Ba Thành kiến nghị nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường Hành Tín Tây đi Ba Chùa có ảnh hưởng cây cối, hoa màu của nhân dân. Đề nghị Nhà nước sớm chi trả tiền bồi thường cho nhân dân

Công trình: Đường Ba Chùa – Hành Tín Tây đang tiến hành kiểm kê lập phương án bồi thường trình phê duyệt để chi trả tiền cho các hộ dân. Hiện tại công trình đang triển khai thi công tại các vị trí không vướng đền bù. Riêng hệ thống cống thoát nước vướng đền bù, để đảm bảo tiến độ đơn vị thi công đã thực hiện thương thảo và trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

2. Cử tri thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu đề nghị Nhà nước sớm hỗ trợ kinh phí để người dân di chuyển đến nơi ở mới và cung cấp điện thấp sáng, nước sinh hoạt. Vì hiện nay đã có một số hộ dân xây dựng nhà ở tại khu tái định cư nhưng không có điện và nước rất khó khăn trong sinh hoạt

- Về hỗ trợ kinh phí di dời: Nguồn kinh phí sự nghiệp của dự án đã được phân từ năm 2015 nhưng đến cuối năm 2017 mới phân bổ kinh phí đầu tư nên không thực hiện hỗ trợ cho nhân dân được và đến cuối năm 2016, UBND tỉnh đã thu hồi nguồn kinh phí này. UBND huyện đã có văn bản gửi Ban Dân tộc tỉnh, UBND tỉnh xin hỗ trợ kinh phí nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí. Tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ba Tiêu và Ba Ngạc ngày 09/6/2020 đồng chí Nguyễn Thế Nhân – Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh cũng đã giải đáp là tỉnh đã có văn bản xin Trung ương hỗ trợ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư cho các dự án định canh, định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, khi Trung ương bố trí vốn sẽ phân vốn cho huyện Ba Tư thực hiện.

- Về cung cấp điện thấp sáng: Dự án đã được đầu tư hệ thống điện, Điện lực Ba Tư đã nghiệm thu đóng điện và đã bàn giao hạng mục điện cho Điện lực Ba

Tơ quản lý, vận hành. Yêu cầu UBND xã Ba Tiêu thông báo cho các hộ dân có nhu cầu lắp đặt công tơ liên hệ với Điện lực Ba Tơ để ký kết hợp đồng mua bán điện.

- Về nước sinh hoạt: Dự án đã đào 02 giếng, xây dựng bể xử lý và 54 bể vôi, đã lắp đặt 02 máy bơm và đã bơm thử vận hành. Yêu cầu UBND xã Ba Tiêu liên hệ với Điện lực Ba Tơ để hạ công tơ, vận hành bơm nước phục vụ cho nhân dân.

IV. Về chính sách hỗ trợ dân sinh

1. Cử tri xã Ba Giang đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện thực hiện quy trình niêm yết công khai áp giá đền bù cho một số hộ dân thôn Nước Lô, thôn Ba Nhà thuộc dự án di dời Trung tâm hành chính xã, khu tái định cư thôn Nước Lô và công trình khắc phục sạt lở tuyến đường đi thôn Ba Nhà

Phương án đền bù theo đơn giá đất cũ, đơn giá cây cối hoa màu cũ đã được niêm yết công khai tại UBND xã Ba Giang và nhà thôn trưởng trong giữa tháng 7/2020 và các hộ dân đã thống nhất nhận trước một phần kinh phí để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, theo đơn giá mới thì UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện rà soát tổng hợp, trình phê duyệt lại phương án mới để có cơ sở trả tiền cho các hộ dân.

2. Cử tri xã Ba Động kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan sớm thẩm định, phê duyệt Dự án hỗ trợ sản xuất Chương trình 30a, 135

Để tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức nhiều buổi làm việc để đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở việc xây dựng dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Theo quy trình, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các bước: Tuyên truyền, phổ biến dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; tổ chức họp lấy ý kiến về nội dung dự án và lập danh sách đối tượng tham gia dự án; xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, các phòng thẩm định, tham mưu phê duyệt dự án trong thời gian 10 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hoàn chỉnh của UBND các xã, thị trấn.

Riêng năm 2019, tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chậm do vướng về đối tượng và cơ chế hỗ trợ theo ý kiến của Tổ Kiểm toán nhà nước khu vực 3 tại huyện, theo đó, trên địa bàn huyện hầu hết các địa phương đều vi phạm nguyên tắc hỗ trợ 1 lần do phần lớn các đối tượng được tham gia chương trình đều đã được thụ hưởng từ các năm về trước (*từ năm 2009 đến năm 2018*) với định mức hỗ trợ thấp nên không xét chọn được danh sách hộ tham gia, UBND huyện đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh và các sở ngành đề nghị cho ý kiến chỉ đạo nhưng đến ngày 12/11/2019, UBND tỉnh mới ban hành Công văn số 6244/UBND-KT về việc khẩn trương thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo, UBND huyện mới có cơ sở chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của UBND xã Ba Động trong 02 năm 2019, 2020 cụ thể như sau:

Dự án	Ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh	Thẩm định của Phòng NN&PTNT	Thẩm định của Phòng TC-KH	Phê duyệt của UBND huyện	Tổng thời gian giải quyết
I. Năm 2019 Dự án Chăn nuôi bò cái lai Zebu CT 135	02/12	11/12	13/12	13/12	10 ngày làm việc
II. Năm 2020 Dự án chăn nuôi bò cái lai Zebu CT 30a	23/7	28/7	29/7	03/8	8 ngày làm việc

Qua đó cho thấy, các phòng chức năng, thẩm định, tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt dự án đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Việc hoàn chỉnh các hồ sơ lựa chọn nhà thầu và tổ chức nghiệm thu, cấp phát giống vật nuôi thực hiện dự án do UBND xã quyết định.

3. Cử tri thị trấn Ba Tơ đề nghị xem xét giải quyết tiền phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã năm 2020

Nội dung này UBND thị trấn Ba Tơ đã có Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 05/10/2020, theo đó các chế độ của cán bộ bán chuyên trách kế hoạch hóa gia đình đều được ngân sách thị trấn Ba Tơ thực hiện chi trả đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện; Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng KT&HT, TC-KH, GD&ĐT, NN&PTNT;
- BQL dự án ĐTXD và PTQĐ huyện;
- UBND các xã Ba Bích, Ba Tiêu, Ba Xa, Ba Trang, Ba Cung, Ba Thành, Ba Giang, Ba Động và thị trấn Ba Tơ;
- Văn phòng huyện;
- Lưu: VT, Tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Giang Nam